

**รายงานการประชุม**  
**ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม**  
**ครั้งที่ 2/2553**  
**วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553**  
**เวลา 15.00 น.**  
**ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม**

**ผู้เข้าประชุม**

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายโชคชัย ทองสม	นายก อบต.	นายโชคชัย ทองสม	
2	นายธวัชชัย ไชยเทพ	ปลัด อบต.	นายธวัชชัย ไชยเทพ	
3	นางเสาวลักษณ์ ผิวสุข	นักวิชาการศึกษา	นางเสาวลักษณ์ ผิวสุข	
4	นางสาวธัญชนก บุญส้ม	พนักงานจ้างทั่วไป	นางสาวธัญชนก บุญส้ม	
5	นางนิษา ลิขิตกาญจน์	เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้	นางนิษา ลิขิตกาญจน์	
6	นางสาวจิตรฤทัย เสาดำ	เจ้าพนักงานธุรการ	นางสาวจิตรฤทัย เสาดำ	
7	นางสาวผ่องศรี ชุมชู	พนักงานจ้างทั่วไป	นางสาวผ่องศรี ชุมชู	
8	นางสาวชุติมาพร ใจสบาย	พนักงานจ้างทั่วไป	นางสาวชุติมาพร ใจสบาย	
9	นางอรุณวรรณ ทองคำดี	เจ้าหน้าที่ธุรการ	นางอรุณวรรณ ทองคำดี	
10	นางสาวเพ็ญพัทธ์ ทองจันทร์	พนักงานจ้างทั่วไป	นางสาวเพ็ญพัทธ์ ทองจันทร์	
11	นางสาวศรินทิพย์ อักษรกาญจน์	บุคลากร	นางสาวศรินทิพย์ อักษรกาญจน์	
12	นางอิงออน ใจรังษี	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	นางอิงออน ใจรังษี	
13	นางสาวชนิภา เพ็ชรรัตน์	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	นางสาวชนิภา เพ็ชรรัตน์	
14	นางสาวศรัณย์พร เพ็ชรรัตน์	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	นางสาวศรัณย์พร เพ็ชรรัตน์	
15	นายยุทธนา สืบสมบัติ	เจ้าพนักงานพัสดุ	นายยุทธนา สืบสมบัติ	
16	นายสมปราชญ์ สุทธิช่วย	พนักงานจ้างทั่วไป	นายสมปราชญ์ สุทธิช่วย	
17	นายธนศักดิ์ แซ่อู่	นักการภารโรง	นายธนศักดิ์ แซ่อู่	
18	นายสามารถ ภัคดีรัตน์	นิติกร	นายสามารถ ภัคดีรัตน์	
19	นางสาวอารีทิพย์ จิตอารีย์	จนท.วิเคราะห์	นางสาวอารีทิพย์ จิตอารีย์	
20	จำเอนธวัชชัย พิธิกิจ	จนท.ป้องกันฯ	จำเอนธวัชชัย พิธิกิจ	
21	นายวิจิตร ชัยหาญ	ช่างไฟฟ้า	นายวิจิตร ชัยหาญ	
22	นายวัชระ มยุระเป็นชะ	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	นายวัชระ มยุระเป็นชะ	

23	นางจันทิรา	พูนนวล	หัวหน้าส่วนการคลัง	นางจันทิรา	พูนนวล	
24	นายมนัส	ขนอม	พนักงานขับรถบรรทุกขยะ	นายมนัส	ขนอม	
25	นายชะโลม	แป้นดำเนิน	คนงานประจำรถขยะ	นายชะโลม	แป้นดำเนิน	
26	นายสมจิต	แซ่คู๋	พนักงานขับรถยนต์	นายสมจิต	แซ่คู๋	
27	นายทองศักดิ์	ชัยมัน	หัวหน้าส่วนโยธา	นายทองศักดิ์	ชัยมัน	
28	นายพงศ์พันธ์	สุขใส	คนงานประจำรถขยะ	นายพงศ์พันธ์	สุขใส	
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						

### ผู้ไม่เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นางเสาวนีย์ ดรุณวรรณ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ	นางเสาวนีย์ ดรุณวรรณ	
2	นางนาฎยา ปราชญ์ศักดิ์	จพง.การเงินและบัญชี	นางนาฎยา ปราชญ์ศักดิ์	
3	นายสุจินต์ เจ้ยน้อย	คนงานประจำรถขยะ	นายสุจินต์ เจ้ยน้อย	
4	นายสมชาย ช่วยบรรจง	นายช่างโยธา	นายสมชาย ช่วยบรรจง	
5	นายพานิชย์ คชชุม	พนักงานขับรถยนต์	นายพานิชย์ คชชุม	
6	นายชวัลวิทย์ เพ็ชรรัตน์	นักวิชาการเกษตร	นายชวัลวิทย์ เพ็ชรรัตน์	
7	นายจรัญ สายน่วม	ช่างโยธา	นายจรัญ สายน่วม	

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายโชคชัย ทองสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหาร พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม ครั้งที่ 2/2553 ดังนี้

## ระเบียบวาระที่ 1

นายโชคชัย ทองสม

นายก อบต.ชนอม

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามวาระการประชุม เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ การประชาสัมพันธ์เชิญชวนและเชียร์การแข่งขันกีฬาโอลิมปิคชายหาดนานาชาติด้วยอำเภอชนอมได้รับเกียรติจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานวอลเลย์บอลนานาชาติอีกครั้งหนึ่งตามนโยบายด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนปัจจุบัน คือ นายพิชัย บุญเกียรติ ซึ่งในครั้งแรกแจ้งจะมีการเข้าร่วมจำนวน 18 ประเทศ แต่ในการตอบรับเข้าร่วมดังกล่าวมีเพียง 13 ประเทศ โดยมีกำหนดการแข่งขันในวันที่ 1-6 เมษายน 2553 ณ หาดหน้าด่าน (หน้าอกลงกตรีสอร์ท) อำเภอชนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามโปรแกรมการแข่งขันที่ได้แจ้งแล้ว ในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านต้องดูแลผู้มาร่วมกิจกรรมและช่วยเหลือเรื่องการจัดสถานที่ สำหรับการแข่งชันรุ่นนานาชาติจะเริ่มขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2553 เป็นต้นไป ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับมอบหมายภารกิจที่ต้องร่วมรับผิดชอบคือ

1) ชุดรักท้องถิ่น ในส่วนของการแสดงจะขอตัวแทนจำนวน 5 คน เพื่อร่วมกิจกรรมนี้ ขอมอบให้ฝ่ายสุภาพสตรีและขออาสาสมัครจำนวน 5 คน ขอให้ชุดนี้สวมเสื้อบาติกสีชมพู และร่วมกิจกรรมในวันที่ 4 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. พบกันที่บริเวณศาลคู่ ปิซ ริสอร์ท เพื่อร่วมขบวนในพิธีเปิด

2) ชุดต้อนรับ ขอตัวแทนจำนวน 10 คน เพื่อร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมงาน และชุดนี้ให้สวมเสื้อบาติกสีส้ม โดยร่วมกิจกรรมในวันที่ 6 เมษายน 2553 สำหรับชุดนี้จะใช้เวลาทั้งวัน และในเรื่องการรักษาความปลอดภัย อปพร. จะมีเบี้ยเลี้ยงให้

จำเอกธวัชชัย พิทักษ์

นายโชคชัย ทองสม

นายก อบต. ชนอม

ในเรื่องเกี่ยวกับการจราจรจะมีการนัดประชุมอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 1 เมษายน 2553 อีกครั้งหนึ่ง

สำหรับช่างภาพให้ถ่ายภาพตอนกำลังจัดงานด้วย มอบให้ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เช่น ภาพป้ายต่างๆ และมีป้ายขนาดใหญ่ ซึ่งจะติดอยู่ที่ใกล้ๆกับบ้านของท่านก้านวิสาขะ ชนอม ขอให้ถ่ายรูปนี้เก็บไว้ด้วย สำหรับเรื่องวอลเลย์บอลชายหาด มีใครสงสัยอะไรบ้างถ้าไม่มีก็จะพูดในระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2	เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
มติที่ประชุม	มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
ระเบียบวาระที่ 3	เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว - ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องพิจารณา
นายโชคชัย ทองสม นายก อบต. ชนอม	เรื่องการทำศนศึกษาดูงานของปีนี้ ตอนแรกตั้งใจว่าจะไปปลายเดือน มีนาคม แต่ก็คงจะต้องเลื่อนเป็นต้นเดือนพฤษภาคม อยากให้พนักงานโดยเฉพาะหัวหน้าส่วนไปให้มากที่สุด เพื่อให้ได้ความรู้จากหลักสูตรทางประสบการณ์ มีประสบการณ์มากได้เปรียบมาก ถ้ามีประสบการณ์สูงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้มาก อยากให้คนที่ออกจาก อบต.ชนอม พร้อมทั้งจะผู้ได้ทุกสถานการณ์ ไม่ทราบว่าที่ประชุมว่าอย่างไรบ้าง สำหรับต้นพฤษภาคม ก็คิดว่าจะประมาณวันที่ 2 พฤษภาคม 2553 มีความเห็นอย่างไรบ้าง
นายสามารถ ภัคดีรัตน์ นิติกร	ถ้าเป็นช่วงที่ได้รับเงินเดือนก็น่าจะดี
นายโชคชัย ทองสม นายก อบต.ชนอม	ถ้าบพอตั้งใจไว้ว่าจะเหมารถ 2 คัน โดยจะใช้เส้นทางลัดไปทางภาคตะวันออก แล้วไปภาคอีสาน ไม่ทราบว่าท่านปลัดคิดอย่างไรบ้าง
นายธวัชชัย ไชยเทพ ปลัด อบต.ชนอม	สำหรับการดูงานก็อยากให้มีการโปรแกรมการทำศนศึกษาดูงานที่ชัดเจน ดูว่ามีส่วนไหนบ้าง อยากให้มีการบังคับไป เช่น ดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ไม่มีนักวิชาการศึกษาไป อยากให้มีคนที่สรุปผล ฝากถึงการดูงานในครั้งนี้ด้วย

<p>นายโชคชัย ทองสม นายก อบต.ชนอม</p>	<p>ให้แต่ละส่วนเขียนแจ้งมาว่าอยากศึกษาดูงานเรื่องอะไร เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีหลายด้านเยอะมาก ให้แจ้งว่าจะดูเรื่องอะไร บางศูนย์จะเด่นเรื่องอุปกรณ์ บางศูนย์จะเด่นเรื่องสถานที่ และแต่ละจังหวัดจะเด่นไม่เหมือนกัน</p>
<p>นายสามารถ ภัคดีรัตน์</p>	<p>ให้กำหนดประเด็นให้แคบๆว่าอยากจะทำเรื่องอะไรด้วย</p>
<p><b>ระเบียบวาระที่ 5</b></p>	<p>เรื่องอื่นๆ</p>
<p>นายโชคชัย ทองสม นายก อบต.ชนอม</p>	<p>ขอเชิญท่านปลัด อบต.ชนอม ได้กล่าวต่อไป</p>
<p>นายธวัชชัย ไชยเทพ ปลัด อบต.ชนอม</p>	<p>ก็จะพูดถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2553 ขอเชิญนิติกรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ</p>
<p>นายสามารถ ภัคดีรัตน์ นิติกร</p>	<p>การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2553</p>
	<p><b>ด้านการบริหารจัดการ</b></p>
	<p>- การตรวจสอบหลักฐานการรับฟังความคิดเห็น</p>
	<p>เกณฑ์การให้คะแนน จากการประเมินปี 52 ของ อบต.ชนอม</p>
	<p>ได้ 6 ช่องทาง ซึ่งในส่วนนี้จะต้องมีการเตรียมข้อมูล คือ</p>
	<p>- ผู้ / กลุ่มรับความคิดเห็น</p>
	<p>- จัดประชุมประชาคม/เวทีชาวบ้าน</p>
	<p>- การสำรวจความคิดเห็น</p>
	<p>- การรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของ อบต.</p>
	<p>- การเข้าร่วมรับฟังในการประชุมสภาท้องถิ่น</p>
	<p>- ผู้ ป.ณ.</p>
	<p>- ประกาศสอบถามราคา</p>
	<p>- อื่นๆ</p>

เกณฑ์การให้คะแนน 6 ช่องทางขึ้นไป ได้ 5 คะแนน  
 4 - 5 ช่องทางขึ้นไป ได้ 3 คะแนน  
 2-3 ช่องทางขึ้นไป ได้ 1 คะแนน  
 ไม่มีเกิน 1 ช่องทางได้ 0 คะแนน

นายสามารถ ภัคดีรัตน์  
 นิติกร

อยากจะเพิ่มเติมไว้อีกสักนิดว่าหากมีการประชุมตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด ให้สอดแทรกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนอกจากเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วย เพราะเวลากรรมการเข้าตรวจ เอกสารที่กรรมการจะขอดูจะเห็นว่ามีการสอดแทรกข้อมูลเพิ่มเติม และฝากถึงเจ้าของโครงการทุกโครงการ ให้จัดทำแบบประเมินโครงการโดยจัดทำเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย สำหรับเว็บไซต์ให้ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลข้อมูลจัดตรวจสอบข้อมูลในเว็บบอร์ดทุกวันแล้วนำเสนอหัวหน้าส่วน และนายก อบต.ต่อไปด้วย และในส่วนของสายด่วนนายก ถ้ามีข้อมูลข้อมูลให้แจ้งด้วย คิดว่าจะทำให้ได้คะแนนเต็มเหมือนปีที่ผ่านมาสำหรับในส่วนนี้

นายโชคชัย ทองสม  
 นายก อบต.ชนอม

เรื่องการทำงานก็ถือว่าดีมาก ๆ แต่ก็อยากให้สัมพันธ์กันมากกว่านี้ เช่น ฝ่ายพัสดุ ส่งให้สืบราคา ก็ขอให้ดำเนินการให้รวดเร็ว อย่าให้สะดุดอยู่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ทราบที่ท่านปลัดมีอะไรจะชี้แจงเพิ่มเติมบ้าง

นายธวัชชัย ไชยเทพ  
 ปลัด อบต.ชนอม

ตามที่ได้ไปประชุมสัมมนาท้องถิ่นอำเภอ และการเข้าร่วมประชุมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งว่า

- อบต.จะเปิดเป็นศูนย์เด็กพิการเป็นการบำบัด เรียกว่า กายภาพบำบัด ซึ่งตอนนี้ก็มี อบต.ไชยมนตรี จากคนที่เดินไม่ได้ก็ได้บำบัดให้สามารถเดินได้
- ในกรณีศูนย์เด็กเล็กมีเด็กพิการเรียนอยู่ก็ให้แจ้งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทราบ เพราะจะมีงบประมาณช่วยเหลือส่วนหนึ่ง
- การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ศพ 2,000.- บาท จะจ่ายให้กับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปทุกคน โดยกรอกข้อมูลตามแบบขอรับเงิน

สงครามศัพท์ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตามห้วงเวลาที่กำหนด

- การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง ให้รายงานทุกวันที่ 20 ของเดือน
- การจัดทำข้อมูล E – PLAN ให้รายงานทุกวันที่ 15 ของเดือน
- โครงการไทยเข้มแข็ง การขายแบบ และค่าปรับ เงินที่ได้จะเป็นเงินรับฝากสำหรับการเบิกจ่ายเงินอยู่ระหว่างการตกลงกับสำนักงบประมาณ

นางจันทิรา พูนนวล  
หัวหน้าส่วนการคลัง

สำหรับส่วนการคลังก็มีแต่การทำงาน การร่วมงาน ซึ่งตอนนี้เม็ดเงินที่เข้ามาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย และได้กันเงินเดือนจนถึงเดือนกันยายนของสิ้นปีงบประมาณ สำหรับโครงการต่างๆก็ให้ดำเนินการได้ตามความจำเป็น หรือโครงการที่กำลังมีปัญหาให้ตัดออกไปก่อน ตอนนี้เม็ดเงินเข้ามาน้อยกว่าทุกปี การดำเนินการให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามขั้นตอน โครงการต่างๆให้ส่งถึงพัสดุอย่างน้อย 10 วันก่อนที่จะมีการดำเนินการโครงการต่างๆ สำหรับการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งโครงไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ซึ่งใช้งบประมาณจำนวน 1,990,000.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาท) นั้น เม็ดเงินยังมีไม่พอ จะให้ฝ่ายพัสดุดำเนินการสืบราคาไปพลางก่อน เพราะถ้าประกาศออกไปแล้ว เม็ดเงินไม่ทราบว่าจะเข้ามาตอนไหน ให้ทุกส่วนช่วยกันประหยัดงบประมาณเท่าที่จะทำได้ด้วย ซึ่งตอนนี้ในส่วนของค่าโทรศัพท์ก็ไม่เพียงพอ ถ้าค้างจ่ายก็จะถูกตัดในวันที่ 28 เมษายน 53

นายโชคชัย ทองสม  
นายก อบต.ชนอม

ไม่ทราบใครมีอะไรเสริมอีกบ้าง ถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ขอขอบคุณครับ

ปิดการประชุม เวลา 16.00 น.

จิตรฤทัย เสาดำ

( นางสาวจิตรฤทัย เสาดำ )

เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ธวัชชัย ไชยเทพ

( นายธวัชชัย ไชยเทพ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนอม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม